

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

Đổi thay trên quê hương hai lần đôn Bác về thăm

Hồng An là xã duy nhất của huyện Hưng Hà vinh dự hai lần được đôn Bác Hồ về thăm. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng An luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sự kiện ghi dấu nơi đây vào ngày 21/8/1945 khi vua tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Hưng Nhân thì đề Đại tá xã Hồng An bị vỡ khiến 8 phủ huyện phía Bắc tỉnh Thái Bình chìm trong biển nước. Thóc lúa, hoa màu, trâu bò, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi, gây thiệt hại lớn. Dẫn chúng tôi quanh một vùng đất bãi nơi đây, cán bộ HTX SXKD DVNN xã chia sẻ:

Đây chính là đoạn đê bị vỡ vào năm 1945, nước tràn đã phá đê vỡ tung một đoạn dài khoảng 200m. Mọi người ra sức ngăn dòng nước lại nhưng nước đã nhấn chìm nhà cửa, làng mạc. Nhiều người không kịp di tản phải treo lên cây, lên mái nhà tránh nước. Trong lúc tình cảnh khó khăn nhất, Bác Hồ đã về thăm, động viên nhân dân. Lần đầu là ngày 10/1/1946, Bác về thị sát đê vỡ, lần thứ hai vào

ngày 28/4/1946 nhân dịp khánh thành hàn khẩu đê Địa. Người dân trong xã đã dựng tấm bia đá tại K143+200 trên đê ghi rõ ngày vỡ đê, ngày Bác Hồ về thăm để con cháu đời sau khắc ghi sự kiện lịch sử. Giờ đây nhân dân Hồng An vẫn truyền nhau những lời Bác dặn: "Hàng năm, đồng bào phải củng cố đê điều, đẩy mạnh sản xuất. Chống được giặc đói, giặc dốt là thiết thực cùng với đồng bào



Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An (Hưng Hà).

cả nước chống giặc ngoại xâm. Trước mắt phải làm tốt ba việc lớn: chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm...".

Vừa nói Bác vừa động viên nhân dân Hồng An cùng với các địa phương khác huy động sức người, sức của để đắp đê xong trước mùa nước. Được Bác động viên, chỉ trong 3 tháng cán bộ và nhân dân Hồng An cùng các lực lượng hộ đê của tỉnh, của huyện đã hàn khẩu xong đoạn đê bị vỡ, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Ông Trần Tuyên Phúc, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Hồng An cho biết: Trên vùng đất bãi này ngày vỡ đê người dân mất trắng tất cả nhưng ngày nay lại trở thành miền đất trù phú nhất vùng bởi được bao phủ màu xanh ngát của rừng cây hoa trái, cây màu vụ đông cho thu nhập cao. Vâng theo lời Bác dạy, Hồng An đã phát huy truyền thống canh tác của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng lúa, màu, cây ăn quả. Toàn xã có hơn 500ha đất nông nghiệp, trong đó có

236ha cây lúa, 108ha cây màu, 122ha cây lâu năm, 43ha thủy sản. Để nâng cao thu nhập cho bà con, hàng năm xã duy trì 280ha cây màu, cây vụ đông chủ lực như cây ngô, cà chua, đỗ, dưa, bí, rau màu các loại mang lại giá trị sản xuất 5 - 6 triệu đồng/sào. Đặc biệt, Hồng An đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất với tổng diện tích hơn 320ha, trong đó xây dựng vùng đất bãi chiếm 60% diện tích còn 3 vùng nội đồng chuyên trồng lúa chất lượng cao, cây vụ đông và hướng tới quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái đồng quê. Riêng vùng đất bãi người dân trồng nhiều cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao như chuối, táo, ổi và phát triển nhiều trang trại chăn nuôi bò, lợn. Phần khởi nhất là hàng hóa làm ra đến đâu được tiêu thụ hết ngay tại đó. Hiện nay Hồng An đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như long nhãn, chuối, táo, ổi và đang xây dựng chuỗi tiêu hồng làm sản phẩm OCOP. Ngoài việc duy trì sản xuất 2 vụ lúa đem lại doanh thu bình quân trên 131 tỷ/ha,

xã còn đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, góp phần giảm diện tích ruộng bỏ hoang ở địa phương. Tính bình quân vùng đất bãi giá trị sản xuất đạt 300 - 500 triệu đồng/ha/năm, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chiếm 30 - 32% tổng giá trị sản xuất của xã.

Ông Trần Hữu Hưng, thôn Việt Thắng cho biết: Khắc ghi lời Bác dạy, nỗ lực vươn lên, năm 2011 tôi đã mạnh dạn ra vùng đất bãi phát triển kinh tế, chủ yếu trồng chuối tây và nuôi lợn, bán thức ăn chăn nuôi, phân bón trên diện tích 10 mẫu. Từ năm 2015 tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng chuối lên hơn 20 mẫu và xây dựng thương hiệu chuối Hồng An để đưa vào kênh siêu thị. Hiện tôi tiếp tục thuê lại đất bãi của người dân với tổng diện tích hơn 50 mẫu để trồng hơn 3 vạn cây chuối tiêu hồng và chuối tây bán trong nước và xuất sang Trung Quốc. Ngoài ra tôi còn nuôi hơn 400 con lợn, xuất bán 120 tấn thịt lợn/năm và trồng 2 mẫu ổi, doanh thu mỗi năm đạt hơn 13 tỷ đồng, trừ

chi phí mỗi năm tôi lãi hơn 3 tỷ đồng.

Hiện nay, người dân Hồng An không chỉ làm giàu trên vùng đất bãi mà tất cả các lĩnh vực khác đều phát triển mạnh. Ông Trần Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ và nhân dân Hồng An khắc ghi lời căn dặn của Bác, đoàn kết đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, trở thành một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện. Toàn xã có 13 công ty, 650 máy khâu công nghiệp, hơn 1.000 hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ và nhiều ngành nghề khác tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương bình quân đạt 8%/năm, thu nhập bình quân/năm người đạt 63 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,82%. Nỗ lực vươn lên, Hồng An phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo, đồng thời hoàn thành các tiêu chí về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

THU THUY



Bia đá ghi dấu trận lụt lịch sử năm 1945 và hai lần Bác Hồ về thăm tại xã Hồng An (Hưng Hà).

TẬP ĐOÀN HITEJINRO...

(Tiếp theo trang 1)

Công ty Cổ phần Green i-Park và Tập đoàn HiteJinro của Hàn Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái. Dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; Phạm Khắc Tuyên, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Tập đoàn HiteJinro ký với Công ty Cổ phần Green i-Park thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Liên Hà Thái để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống với quy mô diện tích 8,4ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 100 triệu USD. Tập đoàn HiteJinro hiện có 62 chi nhánh trong nước, 6 công ty con và 6 pháp nhân trực thuộc ở nước ngoài. Không chỉ sở hữu công nghệ vượt trội, Tập đoàn còn là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong việc chuyển đổi nhà máy xanh, thân thiện với môi trường, được đánh giá cao trong hệ thống quản lý kinh doanh ESG.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng sự khởi đầu hợp tác tốt đẹp giữa hai nhà đầu tư Green i-Park và HiteJinro, tin tưởng cả hai sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Đồng chí bày tỏ ấn tượng với quy mô, sự phát triển của Tập đoàn HiteJinro, ghi nhận sự thiện

chí, hiệu quả trong quá trình đàm phán, xúc tiến đầu tư giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Tập đoàn HiteJinro. UBND tỉnh đánh giá cao uy tín, năng lực đầu tư và công nghệ sản xuất của HiteJinro và dự án sẽ đầu tư tại Thái Bình. Càng ý nghĩa hơn, đây là dự án đầu tiên HiteJinro đầu tư ở Việt Nam và lựa chọn Thái Bình để đặt dự án nhà máy sản xuất đã thể hiện sự tìm hiểu kỹ lưỡng, sự tin tưởng của nhà đầu tư cũng như khẳng định môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn của tỉnh; hy vọng, sự có mặt của HiteJinro sẽ truyền thêm cảm hứng cho các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc lựa chọn Thái Bình là điểm đến đầu tư ở nước ngoài.

Để hiện thực hóa những nội dung đã ký kết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn HiteJinro phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình triển khai các bước đầu tư, trước mắt là hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu

tư triển khai dự án một cách nhanh chóng, thuận lợi, sớm đi vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Công ty Cổ phần Green i-Park thường xuyên hỗ trợ Tập đoàn HiteJinro trong quá trình triển khai dự án; tiếp tục đầu tư hoàn thiện, hiện đại hạ tầng kỹ thuật và thu hút thêm những dự án thu hút vốn đầu tư cao đầu tư vào KCN Liên Hà Thái.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) cùng các cơ quan đã hỗ trợ tinh thần và đầu tư tư tại Hàn Quốc và có được kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả hơn nữa, trong đó Bộ Công Thương quan tâm, hướng dẫn tỉnh và Tập đoàn HiteJinro hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan để dự án sớm được triển khai thực địa.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 16/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng Trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Đến nay, cả nước đã thành lập 11.956 bộ phận một cửa cấp cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Bộ phận một cửa của nhiều bộ, ngành, địa phương đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp và chủ động đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động. Dịch vụ công trực tuyến có sự cải thiện rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Tại các bộ, ngành, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần chiếm 70,8%; ở các địa phương, tỷ lệ này chiếm 79,4%. Công dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị phục vụ xác thực danh, đăng nhập một lần và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Có 15 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công như: xác thực, định danh, bỏ số hộ khẩu, số tạm trú giấy... 9 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận và xử lý tra cứu, xác thực thông tin cho 1,2 tỷ trường hợp, đồng bộ thông tin công dân cho 536 triệu trường hợp giúp tiết kiệm chi phí thực hiện các thủ tục.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong cải cách TTHC gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn

vị; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe những nội dung cơ bản của dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các cấp, các ngành xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện; trong đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Ra soát, sửa đổi các quy định TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để chuyển phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống, giấy tờ từ trực tiếp sang trực tuyến. Kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Trong đó, các bộ, ngành phải rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, từng giai đoạn đối với các TTHC liên thông giữa các cơ quan trung ương và địa phương. Thống nhất nguyên tắc cắt giảm các dịch vụ công không phát sinh hồ sơ trong khoảng 3 năm nay và những dịch vụ không hiệu quả. Chủ động báo cáo Tổ công tác những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Quan tâm bố trí đủ nhân lực cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung hoàn thành việc tháo gỡ các "điểm nghẽn". Thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

ĐÀO QUYN

Ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương. Thay mặt Bộ Công Thương, chúng tôi chúc mừng tỉnh Thái Bình đã thu hút được những nhà đầu tư lớn hàng đầu của Hàn Quốc đến hợp tác đầu tư cùng phát triển. Với môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, thông thoáng, hấp dẫn, tôi tin sự hợp tác chặt

Ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park. Đây là dự án thứ năm có tổng vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Với việc Tập đoàn HiteJinro lựa chọn KCN Liên Hà Thái là địa điểm đầu tư dự án lớn một lần nữa khẳng định đây là địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới đến hợp tác đầu tư cùng phát triển. KCN Liên Hà Thái không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông kết nối mà còn có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, diện tích đất công nghiệp lớn, đầy đủ các dịch vụ. Green i-Park cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp nói chung, Tập đoàn HiteJinro nói riêng; mong muốn Tập đoàn nhanh chóng triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết.

Ông Kim In Kyu, Tổng giám đốc Tập đoàn HiteJinro. Chúng tôi lựa chọn đầu tư dự án đầu tiên ở nước ngoài tại Việt Nam và lựa chọn Thái Bình bởi tỉnh cũng như KCN Liên Hà Thái đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí mà Tập đoàn đặt ra khi đầu tư ra nước ngoài. Đây có thể xem là bước ngoặt lớn đối với sự đầu tư phát triển của HiteJinro. Chúng tôi tin tưởng với thành công của dự án, đây sẽ là mô hình đầu tiên về việc nội địa hóa sản phẩm đồ uống của Tập đoàn ở nước ngoài. Sau khi đi vào hoạt động và gặt hái được những thành công nhất định, chúng tôi tin sẽ chinh phục và chiếm lĩnh được thị trường Đông Nam Á trong thời gian tới. Hơn thế nữa, chúng tôi còn tuyên bố Việt Nam có thể tỏa sáng với tư cách là một căn cứ địa tiên tiến để Tập đoàn HiteJinro phát triển ra toàn cầu. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ nỗ lực để sớm xây dựng nhà máy trở thành điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn HiteJinro cảm ơn sự giúp đỡ tích cực và thiết thực từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, nhà đầu tư hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong suốt quá trình đầu tư tại Thái Bình và kỳ vọng mỗi lưỡng duyên hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn HiteJinro và tỉnh Thái Bình sẽ thăng hoa hơn trong thời gian tới.

KHÁC DUÂN